

**KẾT LUẬN THANH TRA**  
**Công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn xã Hóa Sơn**

Thực hiện Quyết định số 1449/QĐ-UBND ngày 20/9/2023 của Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa về thanh tra công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn các xã Hóa Sơn, Dân Hóa, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra công tác quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn xã Hóa Sơn.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 42/BC-ĐTTr ngày 10 tháng 11 năm 2023 của Đoàn thanh tra, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau:

**I. KHÁI QUÁT CHUNG**

Hóa Sơn là xã miền núi, biên giới đặc biệt khó khăn của huyện Minh Hóa, toàn xã có 440 hộ với 1.950 nhân khẩu, được chia thành 05 thôn, bản; là xã thuần nông, người dân chủ yếu sản xuất nông nghiệp và trồng rừng sản xuất.

Tổng diện tích tự nhiên của xã là 17.758,40 ha.

- Đất nông nghiệp: 17.604,41 ha, chiếm 99,132% diện tích tự nhiên, trong đó:
  - + Đất sản xuất nông nghiệp: 560,19 ha, chiếm 3,18% diện tích đất nông nghiệp;
  - + Đất lâm nghiệp: 17.034,22 ha, chiếm 96,76% diện tích đất nông nghiệp;
- Đất rừng sản xuất 7.623,12 ha; đất rừng phòng hộ 797,78 ha; đất rừng đặc dụng 8.613,32 ha.
- + Đất nông nghiệp khác: 10 ha, chiếm 0,0568% diện tích đất nông nghiệp.
- Đất phi nông nghiệp: 154,52 ha, chiếm 0,87% diện tích tự nhiên.

Được sự quan tâm, chỉ đạo của Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững huyện, sự chỉ đạo của Đảng ủy, UBND xã, sự phối hợp chặt chẽ của Kiểm lâm địa bàn và các ngành, đoàn thể trong các hoạt động phòng cháy, chữa cháy rừng, kiểm tra, truy quét chống chặt, phá rừng và vận chuyển, mua bán trái phép lâm sản, động vật hoang dã, công tác bảo vệ rừng trên địa bàn xã đã đạt được một số kết quả nhất định. Nhiều chủ trương, giải pháp được thực hiện và triển khai đồng bộ từ xã đến tận các thôn, bản, các chủ rừng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc xâm hại tài nguyên rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã.

**II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH**

**1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn xã**

Hàng năm, UBND xã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững xã Hóa Sơn và kiện toàn các tổ xung kích bảo vệ tài nguyên rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng từ xã đến các thôn, bản.

UBND xã đã ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững xã Hóa Sơn. Quy chế được ban hành nhằm quy định nhiệm vụ chung của Ban chỉ đạo xã và từng thành viên trong Ban chỉ đạo; việc tổ chức, hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của Ban chỉ đạo theo các quy định của Nhà nước.

Mặt khác, căn cứ tình hình nhiệm vụ trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn, UBND xã đã ban hành phương án bảo vệ rừng, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng, hàng năm có sửa đổi, điều chỉnh bổ sung. Phương án được xây dựng đã bám sát vào tình hình thực tế trên địa bàn; đưa ra được thực trạng, xác định được các vùng trọng điểm, các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật để từ đó xây dựng kế hoạch triển khai hợp lý, sát với thực tiễn nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã.

Năm 2020 - 2022, UBND xã đã ban hành 27 văn bản chỉ đạo các thôn, bản, các đơn vị chủ rừng nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng (viết tắt là PCCCR).

UBND xã đã ban hành phương án, kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn nhưng một số nội dung chưa sát thực với địa bàn quản lý, việc chỉ đạo các tổ bảo vệ rừng thực hiện kế hoạch kiểm tra rừng chưa được thường xuyên.

## **2. Kết quả việc thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ rừng**

### *2.1. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong quản lý và bảo vệ rừng trên địa bàn xã*

UBND xã tổ chức tuyên truyền qua hệ thống loa lưu động, tuyên truyền trực tiếp tại địa bàn thôn, bản thông qua hội nghị, tuyên truyền trực quan thông qua việc treo các biển tuyên truyền có nội dung liên quan đến công tác bảo vệ rừng.

Từ năm 2020-2022, UBND xã tổ chức 15 buổi tuyên truyền lồng ghép tại các hội nghị của thôn, bản thu hút hơn 300 lượt người tham gia. Thông qua các cuộc tuyên truyền đã góp phần nâng cao ý thức, vai trò, trách nhiệm về bảo vệ rừng cho mỗi người dân để người dân tự giác chấp hành theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, số lượt thực hiện công tác tuyên truyền còn ít, hình thức tuyên truyền chưa được phong phú, chưa sát thực với tình hình thực tế của địa bàn, hình thức thực hiện lồng ghép nên phần nào chất lượng không cao, tỷ lệ người dân tham gia nghe tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng còn thấp; các bảng, biển tuyên truyền về quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng số lượng còn ít.

### *2.2. Công tác giao đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng rừng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn xã*

Tổng diện tích Đất lâm nghiệp 17.034,22 ha. Diện tích đã giao và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình là: 90,71 ha đất rừng tự nhiên sản

xuất; 40,32 ha đất có rừng trồng sản xuất; 322,84 ha đất khoanh nuôi phục hồi rừng sản xuất; 394,43 ha đất trồng rừng sản xuất. Tổng diện tích đã cấp 03 đợt cho nhân dân là 848,3 ha (năm 2008 cấp được 739,67 ha; năm 2010 cấp được 108,63 ha; năm 2016 cấp được 49,94 ha). Năm 2017 giao cho hộ gia đình 288,1 ha. Hiện nay đang thực hiện giao và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân năm 2023. Đất Lâm trường quản lý 5.044, 64 ha. Đất Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý 8.628,62 ha.

Giai đoạn năm 2020 - 2022, trên địa bàn xã không thực hiện việc thu hồi đất rừng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng để thực hiện các công trình, dự án.

*2.3. Công tác rà soát, đánh giá quy hoạch các dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động đến rừng*

Năm 2020 - 2022, trên địa bàn xã Hóa Sơn có dự án quy hoạch Khu dân cư thôn Thuận Hóa liên quan đến đất rừng trồng sản xuất, không ảnh hưởng đến rừng tự nhiên. Diện tích rừng trồng sản xuất bị ảnh hưởng khi thực hiện dự án là 4,45 ha. Hiện tại, quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt nhưng chưa thực hiện quy hoạch vì chưa có kinh phí.

*2.4. Công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng trên địa bàn xã*

UBND xã đã chỉ đạo Tổ bảo vệ rừng phối hợp với lực lượng liên quan tổ chức kiểm tra rừng, kiểm soát lâm sản trên địa bàn kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hoàn thiện hồ sơ chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật.

Năm 2020 - 2022, trên địa bàn xã xảy ra 09 vụ vi phạm hành chính về lĩnh vực lâm nghiệp. Trong đó: Hành vi tàng trữ lâm sản trái pháp luật 04 vụ, hành vi phá rừng trái pháp luật 03 vụ, hành vi khai thác rừng trái pháp luật 02 vụ.

UBND xã tịch thu 5,547 m<sup>3</sup> gỗ thông thường các loại, 01 máy cưa xăng xách tay.

Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính theo quyết định là 90.500.000 đồng.

Kết quả thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính: Tất cả các trường hợp vi phạm đã chấp hành về hình thức phạt bổ sung và khắc phục hậu quả nhưng chưa thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Sau khi Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 09 trường hợp có hiệu lực pháp luật, Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hóa đã ban hành văn bản gửi UBND xã phối hợp đôn đốc thi hành nộp tiền phạt và thực hiện phối hợp xác minh thông tin tài sản người vi phạm để cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt theo quy định. Tuy nhiên, qua xác minh một số trường hợp đã vào miền nam sinh sống, số còn lại thu nhập chính từ sản xuất nông nghiệp, hoàn cảnh gia đình còn khó khăn, không có tài khoản gửi ngân hàng, không có tài sản để thực hiện cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Mặc dù UBND xã đã triển khai các biện pháp kiểm tra, ngăn chặn các hành vi vi phạm nhưng hiệu quả chưa cao, vẫn còn xảy ra phá rừng, khai thác rừng, tàng trữ lâm

sản trái pháp luật; số lượt thực hiện kiểm tra rừng còn ít, hiệu quả của các đợt kiểm tra rừng chưa cao, chưa kiểm tra bao quát được toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn.

#### *2.5. Công tác giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị về việc quản lý và bảo vệ rừng*

Trên địa bàn xã không xảy ra tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị liên quan tới công tác quản lý, bảo vệ rừng.

#### *2.6. Công tác phối hợp với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn và các xã có chung địa giới hành chính trong công tác quản lý, bảo vệ rừng*

UBND xã có phối hợp với các đơn vị chủ rừng trên địa bàn trong công tác quản lý và bảo vệ rừng nhưng chưa thường xuyên; chưa thực hiện công tác phối hợp với các xã giáp ranh để tổ chức kiểm tra rừng tại khu vực giáp ranh.

#### *2.7. Công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình*

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 19/3/2019 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc tăng cường thực hiện các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, quản lý đất lâm nghiệp và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, UBND xã đã tiến hành kiểm tra, rà soát và triển khai cho các hộ dân kê khai diện tích rừng bị phá, lấn, chiếm, tự ý chuyển đổi mục đích, thời gian vi phạm. Tính đến thời điểm hiện tại, UBND xã phối hợp với Kiểm lâm địa bàn điều tra xác minh, hoàn thiện hồ sơ hiện trường được 99 điểm với tổng diện tích 148,61 ha. Diện tích đất rừng do UBND xã quản lý bị lấn, chiếm thì không tiến hành kiểm tra, xác minh mà xây dựng phương án thu hồi toàn bộ diện tích bị lấn, chiếm để có kế hoạch trồng rừng gỗ lớn. Hiện tại, UBND xã đang xin ý kiến chỉ đạo của UBND huyện để xử lý theo quy định.

#### *2.8. Công tác phòng cháy, chữa cháy rừng*

Hàng năm, UBND xã xây dựng Phương án phòng cháy, chữa cháy rừng (cụ thể: Phương án PCCCR số: 01/PA-UBND ngày 21/2/2020; Phương án PCCCR số: 01/PA-UBND ngày 24/3/2021; Phương án PCCCR số: 01/PA-UBND ngày 15/3/2022). Phương án được xây dựng đã bám sát vào tình hình thực tế trên địa bàn; đưa ra được thực trạng, xác định được các vùng trọng điểm, các điểm nóng về phá rừng, cháy rừng, lấn chiếm rừng và đất lâm nghiệp trái pháp luật để từ đó xây dựng kế hoạch sát với thực tiễn nhằm thực hiện có hiệu quả công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn xã.

Nhằm triển khai thực hiện tốt công tác PCCCR trên địa bàn, UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện cụ thể: Công văn số 21/UBND ngày 08/1/2020 về việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trước mùa khô năm 2020; Công văn số 20/UBND ngày 08/1/2021 về việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trước mùa khô năm 2021; Công văn số

15/UBND ngày 07/1/2022 về việc triển khai các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng trước mùa khô năm 2022.

UBND xã tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, giám sát các chủ rừng thực hiện công tác vệ sinh rừng, phát dọn thực bì, xử lý vật liệu cháy nhằm phòng chống cháy rừng trong mùa khô. Thường xuyên bám địa bàn để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân vệ sinh rừng.

UBND xã chỉ đạo các thôn, bản đảm bảo quân số trực 100% vào các ngày, giờ cao điểm, nắng nóng kéo dài; sẵn sàng dập tắt các điểm phát lửa, không để nguy cơ cháy lan trên diện rộng; điều động lực lượng cùng với các dụng cụ, phương tiện tham gia ứng cứu chữa cháy rừng khi có cháy lớn xảy ra trên địa bàn xã. UBND xã cử cán bộ xuống tận các thôn, bản để bố trí, phân công lực lượng thường xuyên trực, tuần tra canh gác tại các địa bàn trọng điểm để phát hiện và dập tắt sớm các điểm cháy rừng có thể xảy ra. Trong giai đoạn năm 2020 - 2022, trên địa bàn xã không để xảy ra cháy rừng.

### **3. Nguồn kinh phí theo Quyết định số 07/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số chính sách tăng cường công tác bảo vệ rừng**

Tổng diện tích đất rừng tự nhiên do UBND xã quản lý là 2.382,14 ha. Từ năm 2020 đến năm 2021, UBND xã không được cấp kinh phí hỗ trợ công tác bảo vệ rừng.

Năm 2022, UBND huyện Minh Hóa cấp kinh phí hỗ trợ công tác bảo vệ rừng cho các xã tại Quyết định số 590/QĐ-UBND ngày 20/5/2022, trong đó xã Hóa Sơn được cấp kinh phí 238.214.000 đồng với mục đích để hỗ trợ công tác quản lý, bảo vệ trên diện tích rừng tự nhiên chưa giao, chưa cho thuê do UBND các xã quản lý; ngăn chặn mọi tác động xâm hại đến rừng, phòng chống cháy rừng; nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân địa phương, cộng đồng dân cư trong công tác bảo vệ rừng; tăng năng suất, chất lượng và giá trị của rừng; đảm bảo phòng hộ, môi trường sinh thái và ứng phó với biến đổi khí hậu; tạo công ăn việc làm, nâng cao thu nhập, góp phần giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng tại địa phương.

UBND xã triển khai thành lập các tổ, đội bảo vệ rừng thực hiện kiểm tra rừng, ngăn chặn các hành vi vi phạm, thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ rừng, bố trí và sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả, phù hợp, đúng mục đích đúng quy định theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác chi trả tiền công cho các tổ bảo vệ rừng được thực hiện đúng quy định.

## **III. KẾT LUẬN**

### **1. Ưu điểm**

UBND xã đã triển khai nhiều chủ trương, giải pháp khá đồng bộ từ xã đến tận các thôn, bản, các chủ rừng nhằm hạn chế đến mức thấp nhất việc xâm hại tài nguyên rừng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã. Vì vậy, số vụ việc vi phạm pháp luật về lâm nghiệp ngày càng giảm, độ che phủ của rừng không ngừng tăng lên.

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW, Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã, Mặt trận các đoàn thể chính trị - xã hội, Công an, Quân sự và Kiểm lâm địa bàn, các thôn, bản

triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ rừng, chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thái độ, trách nhiệm trong nội bộ cán bộ, đảng viên cũng như cộng đồng dân cư, tạo được sự đồng thuận trong nhân dân; tăng cường sự giám sát của người dân, cộng đồng, các đoàn thể xã hội; xây dựng các phong trào toàn dân tham gia công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng bằng nhiều hình thức phong phú, đặc biệt thông qua việc thành lập các tổ, đội quần chúng bảo vệ rừng hoạt động hiệu quả tại các thôn, bản; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

UBND xã sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả, phù hợp, đúng mục đích đúng quy định theo Quyết định số 07/2012/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ. Công tác chi trả tiền công cho các tổ bảo vệ rừng được thực hiện đúng quy định.

## **2. Khuyết điểm**

- Phương án, kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn có một số nội dung chưa sát thực với địa bàn quản lý, việc chỉ đạo các tổ bảo vệ rừng thực hiện kế hoạch kiểm tra rừng chưa thường xuyên.

- Số lượt thực hiện công tác tuyên truyền còn ít, hình thức tuyên truyền chưa được phong phú, chưa sát thực với tình hình địa bàn, thực hiện lồng ghép nên phần nào chất lượng chưa cao, tỷ lệ người dân tham gia nghe tuyên truyền công tác quản lý, bảo vệ rừng còn thấp; các bảng, biển tuyên truyền bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng số lượng còn ít.

- Số lượt thực hiện kiểm tra rừng của các tổ bảo vệ rừng còn ít, hiệu quả của các đợt kiểm tra rừng chưa cao, không kiểm tra bao quát được toàn bộ diện tích rừng trên địa bàn, vẫn còn xảy ra tình trạng khai thác rừng, phá rừng, tàng trữ lâm sản trái pháp luật trên địa bàn.

- Công tác phối hợp với UBND các xã có chung địa giới hành chính, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn xã trong công tác quản lý, bảo vệ rừng chưa được thường xuyên, việc cung cấp, trao đổi thông tin về diễn biến rừng khu vực giáp ranh còn hạn chế, thiếu kịp thời.

Các khuyết điểm nêu trên trách nhiệm thuộc về tập thể lãnh đạo UBND xã, Chủ tịch UBND xã Hoá Sơn và các cá nhân có liên quan (thời kỳ 2020 - 2022).

## **IV. KIẾN NGHỊ**

### **1. Đối với UBND xã Hoá Sơn**

- Tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tổ chức và các cá nhân có liên quan đến những khuyết điểm nêu trên.

- Tiếp tục thực hiện tốt trách nhiệm quản lý Nhà nước về Lâm nghiệp theo quy định tại Khoản 3, Điều 102, Luật Lâm nghiệp.

- Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Lâm nghiệp đến tất cả các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo Tổ bảo vệ tài nguyên rừng thường xuyên

nắm bắt thông tin, thực hiện kiểm rừng, tuần tra kiểm soát lâm sản, kịp thời phát hiện ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác, tàng trữ, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn quản lý.

- Theo dõi, cập nhật diễn biến rừng, đất lâm nghiệp; thường xuyên kiểm tra việc sử dụng rừng, đất lâm nghiệp của các tổ chức (Ban quản lý vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, Đội sản xuất Minh Hóa), hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trên địa bàn xã quản lý.

- Hàng năm thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy rừng; theo dõi, nắm chắc tình hình những khu vực trọng điểm có nguy cơ xảy ra cháy rừng cao để chủ động triển khai phương án; sẵn sàng lực lượng, phương tiện, dụng cụ, hậu cần để chữa cháy rừng theo phương châm 04 tại chỗ; thực hiện chế độ báo cáo theo đúng quy định.

- Căn cứ vào tình hình quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn hàng năm, kịp thời điều chỉnh, bổ sung Phương án quản lý bảo vệ rừng, Phương án phòng cháy và chữa cháy rừng phù hợp để triển khai thực hiện có hiệu quả.

- Tăng cường phối hợp với UBND các xã có chung địa giới hành chính, các đơn vị chủ rừng trên địa bàn xã trong công tác tuần tra, kiểm soát, quản lý bảo vệ rừng khu vực giáp ranh.

## 2. Kiến nghị khác

- Hạt Kiểm lâm huyện Minh Hoá: Tăng cường công tác chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc trong công tác quản lý và bảo vệ rừng đối với UBND xã Hoá Sơn để kịp thời chấn chỉnh các trường hợp làm sai quy định.

- Văn phòng HĐND&UBND huyện: Đăng tải Kết luận này trên Trang thông tin điện tử huyện Minh Hóa.

Đề nghị tập thể lãnh đạo UBND xã Hóa Sơn, Chủ tịch UBND xã Hóa Sơn và các cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận này, UBND xã báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản gửi UBND huyện Minh Hóa (qua Thanh tra huyện), trước ngày **30/12/2023**./.

### **Nơi nhận:**

- Thanh tra tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy;
- CT, các PCT UBND huyện;
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
- Thanh tra huyện;
- Hạt kiểm lâm huyện;
- UBND xã Hóa Sơn;
- Lưu: VT, hồ sơ.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Bắc Việt**